

# Chuyên gia cho cháu hỏi cắt bao quy đầu có đau không?

**Hỏi:** Xin chào các bác sĩ! Cháu năm nay 19 tuổi, cháu mắc chứng **hẹp bao quy đầu**. Qua tìm hiểu qua mạng, biết được bệnh bao quy quy dau hep có khả năng tạo ra nhiều căn bệnh đáng sợ như là: nhiễm trùng bao quy đầu hay ung thư cậu bé , nên cháu quyết định đi cat bao quy dau tránh biến chứng. Xin hỏi bác sĩ cắt bao quy đầu có ảnh hưởng gì không? Cám ơn bác sĩ!



## Cắt bao quy đầu có lợi ích gì, có đau không?

**Trả lời :** Chào cháu!

Câu hỏi của cháu được các chuyên gia phong kham nam khoa Phòng khám đa khoa Hưng Thịnh tư vấn như sau:

- <https://phongkham.webflow.io/>
- <https://phongkham.webflow.io/blog/top-benh-vien-phong-kham-nam-khoa-tot-uy-tin-tai-ha-noi>

Bao quy đầu dài hay bao quy quy dau hep gây trở ngại đến việc vệ sinh, khiến cho virus phát triển tạo nên bựa sinh dục. Các bựa sinh dục này có thể gây nên viêm quy đầu thậm trí là ung thư cậu nhỏ

Hiện tượng Bao quy đầu dài hay bao quy quy dau hep cũng có khả năng là nguyên do tạo nên suất tinh sớm tại nam giới. Lúc quan hệ tình dục, quy đầu nhạy cảm lúc cọ xát với âm đạo phát sinh sự hưng phấn cao nên tạo nên tình trạng xuất tinh sớm.

Có bệnh nhân, bao quy đầu hẹp sẽ hạn chế sự to nên của cậu nhỏ.

Tiểu phẫu cat bao quy dau bằng phương pháp xâm lấn tối thiểu

Hiện nay, Phòng khám sử dụng phương pháp xâm lấn tối thiểu để cat bao quy dau giúp phái mạnh. Đây là tiểu phẫu đơn giản, diễn ra chỉ từ 20-nửa giờ, lúc thực hiện tiểu phẫu bệnh nhân sẽ được gây tê vì vậy việc **cat bao quy dau** không gây đau đớn .

Sau lúc tiểu phẫu, tác động của thuốc tê có thể giảm dần, ở vết cắt có thể hơi đau và hơi bầm tím Cho nên nên tiếp tục dùng thuốc giảm đau. Đa số khoảng 3-5 ngày các dấu hiệu sẽ dần hết, khoảng 1 tuần vết thương sẽ khỏi.

Các y bác sĩ kham nam khoa cho biết kĩ thuật này là tiên tiến nhất hiện tại trong việc chữa trị các bệnh ở bao quy dau.

Vừa rồi là các chia sẻ cơ bản của các bác sĩ Phòng khám về việc cắt bao quy đầu có đau không?. Bệnh nhân vẫn còn vướng mắc, có thể gọi tới SĐT **0395.456.294** để được giải đáp trực tiếp.